



ประกาศกรมแรงงานการค้ำระหว่างประเทศ

เรื่อง เลื่อนการประกาศกำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประเมิน
ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ (สอบข้อเขียน) เพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ

ตามประกาศกรมแรงงานการค้ำระหว่างประเทศ ลงวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๓ เรื่อง รับสมัครบุคคล
เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ประเภททั่วไป กลุ่มบริหารงานทั่วไป ได้แก่ ๑) ตำแหน่งนักวิชาการพาณิชย์ (คุณวุฒิ
ปริญญาโท) จำนวน ๓ อัตรา ๒) ตำแหน่งนักวิชาการพาณิชย์ (คุณวุฒิปริญญาตรี) จำนวน ๒ อัตรา และ ๓) ตำแหน่ง
นักวิชาการตรวจสอบภายใน (คุณวุฒิปริญญาตรี) จำนวน ๑ อัตรา โดยรับสมัครตั้งแต่วันที่ ๑๖ ถึงวันที่ ๓๐ มีนาคม
๒๕๖๓ และประกาศกรมฯ ลงวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๓ เรื่อง ขยายกำหนดวันเวลารับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็น
พนักงานราชการ ต่อไปอีกจนถึงวันที่ ๑๕ เมษายน ๒๕๖๓ โดยจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้
ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ และกำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประเมินในวันที่ ๑ พฤษภาคม
๒๕๖๓ นั้น

โดยที่สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID - 19) ยังคงเกิดขึ้นอย่าง
ต่อเนื่อง และกระทรวงสาธารณสุขได้ประกาศให้โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID - 19) เป็นโรคติดต่ออันตรายตาม
พระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. ๒๕๕๘ ประกอบกับตามที่ได้มีประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร
ตั้งแต่วันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๓ ดังนั้น เพื่อให้เกิดการเฝ้าระวังและการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา
๒๐๑๙ (COVID - 19) อันเป็นสาธารณสุขภัยอย่างหนึ่งเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเพื่อมิให้ส่งผลกระทบต่อสุขภาพ กรมแรงงาน
การค้ำระหว่างประเทศ จึงขอเลื่อนการประกาศกำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และ
สมรรถนะ ครั้งที่ ๑ (สอบข้อเขียน) ออกไปก่อน จนกว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙
(COVID - 19) พ้นไป ทั้งนี้ เมื่อกรมแรงงานการค้ำระหว่างประเทศ ได้กำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประเมินความรู้
ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ (สอบข้อเขียน) แล้ว จะแจ้งให้ทราบโดยทั่วกัน โดยให้ติดตามข่าวทางเว็บไซต์
www.dtn.go.th หรือ <http://dtn.thaijobjob.com>

จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน และหากมีการเปลี่ยนแปลงหรือมีรายละเอียดเพิ่มเติมจะแจ้งให้
ทราบต่อไป

ประกาศ ณ วันที่ ๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

(นางอรมน ทรัพย์ทวีธรรม)

อธิบดีกรมแรงงานการค้ำระหว่างประเทศ